

คำสั่ง

คดีหมายเลขดำที่

ลต. ๒ /๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๗/๒๕๕๖

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

### ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

### ความคดีเลือกตั้ง

ระหว่าง { คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง  
นายทรงพล ชีวินมหาชัย ผู้คัดค้าน

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้คัดค้านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายไสว คันทะพรหม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลข ๓ ยื่นคำร้องคัดค้านว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้าน

/กระทำการ

กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วได้ความว่าเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง นายวิรัตน์ วงค์มา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และนายบุญปิ่น คู่แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ กับพวกซึ่งเป็นทีมผู้บริหารของผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนผู้คัดค้านร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารให้แก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึงที่ร้านอาหารตูปตานอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขณะจัดเลี้ยงอาหารนายบุญปิ่นให้เงินแก่สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง คนละ ๓๐๐ บาท และให้เงินแก่นายหิรัญ ไชยสุข ประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึง ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชมรม กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายบุญปิ่นกระทำการดังกล่าวเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งผู้คัดค้านได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ซึ่งมีผลให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใหม่แทนผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ก่อนจัดการประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายหิรัญ ไชยสุข ประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ร้องขอให้นายบุญปิ่น คู่แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมู่ที่ ๗ และเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลป่าตึง ช่วยจัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึง นายบุญปิ่นจึงไปขอเงินสนับสนุน

จากนายศุภชัย แซ่ผู้ กำนันตำบลป่าตึงซึ่งมีฐานะการเงินดี นายศุภชัยมอบเงินให้นายบุญปิ่น ๒๐,๐๐๐ บาท นายบุญปิ่นแจ้งให้นายหิรัญทราบ ดังนั้นในการจัดประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ตำบลป่าตึงเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายหิรัญจึงแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่ากลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ตำบลป่าตึงได้รับเงินสนับสนุนจากนายบุญปิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทแล้ว และนายบุญปิ่นเชิญผู้เข้าร่วมประชุมไปรับประทานอาหารด้วย ภายหลังเสร็จการประชุมนายหิรัญเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมประชุมไปรับประทานอาหารที่ร้านตูปตานอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขณะจัดเลี้ยงอาหารนายบุญปิ่นมอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากนายศุภชัยเป็นค่ารถให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ร่วมรับประทานอาหารคนละ ๓๐๐ บาท และมอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึงผ่านนายหิรัญ โดยนายบุญปิ่นมิได้พูดหรือจูงใจให้ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน หรือผู้สมัครคนใด นายบุญปิ่นมิได้จัดเลี้ยงอาหารแก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึงในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามคำร้องของผู้ร้อง ทั้งในการจัดเลี้ยงอาหารและการมอบเงินของนายบุญปิ่นดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้าน และได้เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เนื่องจากผู้คัดค้านได้รับคะแนนสูงกว่านายไสวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลข ๓ ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านถึง ๒๙๘ คะแนน อันเป็นจำนวนคะแนนที่มากกว่าผู้สูงอายุ ที่ร่วมรับประทานอาหารในวันดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลข ๑ ต่อมาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายไสว คันทะพรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลข ๓ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยกล่าวหาว่า ภายในหกสัปดาห์ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายบุญปิ่นหรือซอน คู่แก้ว กับพวกจัดเลี้ยงอาหาร และมอบเงินคนละ ๓๐๐ บาท ให้แก่สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มสภาวัดชนธรรมตำบลป่าตึง และมอบเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายหิรัญ ไชยสุข ประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึงเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมที่ร้านอาหารตูปตานอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามสำนวนการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.๑ แล้ว กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงนายบุญปิ่นจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร้านอาหารตูปตานอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่เกิดเหตุ ๑ ครั้งจริง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ซึ่งผู้คัดค้านได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว เป็นเหตุให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า นายบุญปิ่นจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินให้แก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัดชนธรรมตำบลป่าตึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่ ในข้อนี้ผู้ร้องมีเพียงนายไสวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลข ๓ ซึ่งร้องเรียนผู้คัดค้าน กับนายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น ทีมงานของนายไสวเป็นพยานผู้ร้องต่างให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องตามสำนวนการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๔๑ ถึง ๔๖ ว่า พยานทั้งสอง ทราบว่านายบุญปิ่นกับทีมงานของผู้คัดค้านร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารและแจกเงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงครั้งนี้ของผู้คัดค้านด้วยการฟังจาก คำบอกเล่าของผู้อื่น โดยนายไสวรับฟังจากคำบอกเล่าของนายประเสริฐ และนายประเสริฐอ้างว่า รับฟังมาจากคำบอกเล่าของนายหิรัญอีกทอดหนึ่ง โดยพยานทั้งสองไม่เห็นและอยู่ด้วย ในขณะที่นายบุญปิ่นจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินให้แก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตึง ทั้งนายหิรัญพยานผู้ร้องให้ถ้อยคำตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๔๗ ถึง ๕๕ ในทำนองว่าภายหลังจากพยานรับประทานอาหารและรับเงินจากนายบุญปิ่น ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วพยานโทรศัพท์แจ้งให้นายประเสริฐในฐานะที่นายประเสริฐเป็นรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึงมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุขณะเกิดเหตุทราบเท่านั้น ไม่ได้แจ้งว่าเงินที่ได้รับ เป็นเงินของผู้ใดและไม่พบผู้คัดค้านที่ร้านอาหารเกิดเหตุแต่อย่างใด นอกจากนี้พยานผู้ร้องปาก นายสุข มลิจันทร์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนายไสวให้ถ้อยคำตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๖๘ ว่า พยานไปรับประทานอาหารครั้งนี้ด้วย พยานไม่พบผู้คัดค้านและเงินที่นายบุญปิ่นมอบให้ในวันดังกล่าว นายบุญปิ่นไม่ได้บอกว่าเป็นเงินของใคร พยานคิดว่าเป็นเงินของนายบุญปิ่น ประกอบกับนายไสว และนายประเสริฐเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้คัดค้าน เมื่อทราบการกระทำดังกล่าวของนายบุญปิ่น ก่อนวันเลือกตั้งแล้ว ก็ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสียแต่แรก เพิ่งมาร้องเรียนหลังจากทราบผลการนับคะแนนแล้วว่าผู้คัดค้านมีคะแนนมากกว่านายไสว จึงเป็นพิรุณ ในขณะที่ผู้คัดค้านมีนายบุญปิ่นซึ่งได้ให้ถ้อยคำไว้ตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๑๓๕ ถึง ๑๓๘ และเบิกความต่อศาลยืนยันว่า การจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินให้แก่

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึงดังกล่าวพยานดำเนินการโดยลำพัง ด้วยการใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งในจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ที่พยานขอสนับสนุนจากนายศุภชัย แซ่ผู้ กำนันตำบลป่าตึง สืบเนื่องมาจากประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นายหิรัญประธานชมรม กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าตึงขอเงินสนับสนุนจากพยานซึ่งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลป่าตึงในการจัดงานประจำปี “กิจกรรมช่วงเรียนรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ช่วงผลูฯ)” ที่หนองมนโอร่าห์ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ พยานพบนายศุภชัยที่งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตึง จึงขอเงินสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมช่วงผลูฯจากนายศุภชัย ๒๐,๐๐๐ บาท นายศุภชัยบอกให้ไปรับเงินที่บ้าน ประมาณ ๓ ถึง ๔ วัน พยานจึงไปรับเงินจากนายศุภชัย จากนั้นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา พยานโทรศัพท์แจ้งนายหิรัญเพื่อจะพูดคุยเรื่องการให้เงิน และการจัดกิจกรรมช่วงผลูฯ จึงทราบว่านายหิรัญกำลังประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ พยานเห็นว่ ใกล้เคียงแล้วจึงบอกนายหิรัญว่าขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไปรับประทานอาหารที่ร้านเกิดเหตุ เพื่อจะได้พูดคุยเรื่องการจัดกิจกรรมช่วงผลูฯและการให้เงินสนับสนุน โดยมีนายหิรัญพยานผู้ร้อง และนายศุภชัยซึ่งเป็นกำนันตำบลป่าตึงและทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ก.ป.น.) พยานผู้คัดค้านให้ถ้อยคำตามเอกสารหมาย ร.๑ สนับสนุนข้ออ้างของนายบุญปิ่น พยานผู้คัดค้านมีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อว่าเงินที่นายบุญปิ่นจัดเลี้ยงอาหารและมอบให้แก่ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึงเป็นเงินที่นายบุญปิ่นได้รับการสนับสนุน จากนายศุภชัยไม่ใช่เงินของผู้คัดค้าน นอกจากนี้ยังได้ความขัดแย้งจากถ้อยคำของพยานผู้ร้อง และพยานผู้คัดค้านซึ่งล้วนอยู่ในที่เกิดเหตุตามเอกสารหมาย ร.๑ อีกว่า ในระหว่างรับประทานอาหารจนกระทั่งมีการมอบเงินดังกล่าวไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด โดยพูดคุย

เฉพาะเรื่องการจัดกิจกรรมช่วงพญาเท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านกับนายบุญปิ่นเป็นญาติ หรือมีความสัมพันธ์พิเศษกันอย่างไร ได้ให้การช่วยเหลือกันในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่อย่างไร และไม่ได้ความว่านายบุญปิ่นเคยเป็นหัวหน้าหรือเคยสนับสนุนช่วยเหลือผู้คัดค้านในการเลือกตั้ง มาก่อนที่มีการจัดเลี้ยงอาหารและการมอบเงินในครั้งนี้ อีกทั้งการดำเนินการของนายบุญปิ่นดังกล่าว ผู้คัดค้านปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วย ส่วนกรณีนายวิรัตน์ วงศ์มา นางสาวดัชนีนาฎย์ ลือเรือง และนายฐาปนนท์ คำมาก ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทีมงานของผู้คัดค้านร่วมดำเนินการกับ นายบุญปิ่นด้วยนั้น ก็ไม่ปรากฏตามทางสืบสวนสอบสวนเอกสารหมาย ร.๑ และทางไตสวนพยานผู้ร้องว่า บุคคลเหล่านี้ได้ช่วยดำเนินการหรือสนับสนุนนายบุญปิ่นในการดังกล่าวอย่างไรบ้าง กับปรากฏข้อเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๑ ว่า บุคคลเหล่านี้ตามไปที่ร้านเกิดเหตุในภายหลังตามที่นายบุญปิ่นและ นายมนัส สุฉายา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงขณะนั้นโทรศัพท์เรียกไป และบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ร้านเกิดเหตุไม่นานก็กลับไป ทั้งขณะนั้นก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้วางบุคคลเหล่านี้ เป็นทีมงานของผู้คัดค้าน กอปรด้วยเหตุผลดังวินิจฉัยมาเชื่อว่านายบุญปิ่นเป็นผู้ดำเนินการตามลำพัง และกระทำการดังกล่าวไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงดังกล่าว แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมช่วงพญาโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคำร้อง กรณีไม่จำเป็นต้อง จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงใหม่ แทนผู้คัดค้าน ทั้งไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ว่าการกระทำดังกล่าวของนายบุญปิ่นได้กระทำภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง จนถึงวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงหรือไม่

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

นายรัฐพลี ตั้งใจตรง

นายอดิศศักดิ์ ตันติวงศ์

นายชาติรี หาญไพโรจน์